




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

12 ธันวาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 นโยบาย	
<p>โครงการ “นั้บคาร์บ”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เผย เคล็ดลับที่ดูอ่อนกว่าวัยเป็นเพราะดูแลตัวเองเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะอารมณ์ดี ออกกำลังกายดี และอาหารดี ด้วยความมีสุขภาพดี ถือเป็นต้นทุนสำคัญของชีวิต จึงอยากส่งต่อไปให้ประชาชนทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลโรค มีอายุยืน และยิ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายมหาศาลในการรักษาตัวที่โรงพยาบาล ที่มาของโครงการ “นั้บคาร์บ” โดยจะมีสูตรวิธีการนั้บคาร์บ (คาร์โบไฮเดรต) กินอย่างไรให้ห่างไกล ที่กำลังเดินสายให้ความรู้ประชาชนทั่วประเทศ เพื่อป้องกันโรค NCDs เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ถือเป็นกลุ่มโรคร้ายทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุด หากไม่ต้องการป่วยเป็นโรค NCDs ต้องเลิกพฤติกรรมที่ทำให้เกิดโรค โดยเฉพาะควบคุมการกิน เดินหน้าสอนการนั้บคาร์บ หากใครทำตามได้ ก็จะทำให้ทานข้าวได้เหมาะสมกับร่างกาย ยังทำให้สวย หล่อ เนื่องจากหุ่นจะดีขึ้นด้วย ถือเป็นมาตรการ “ป้องกัน ดีกว่ารักษา”</p>	
<p>LONG LIFE THAI FIT</p> <p>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. แฉลงข่าว สร. ผนึกกำลัง สสส.จัดงานแฉลงข่าวการจัดมหกรรม LONG LIFE...THAI FIT พิทกายพิทใจ ออกกำลังกายทั่วไทย ในวันที่ 22 ธ.ค.67 ณ สวนกีฬากระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567และส่งเสริมการออกกำลังกายให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี</p> <p>นพ. โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. กล่าวว่า ในวันที่ 22 ธ.ค.67 จะเกิดมหกรรมออกกำลังกายเฉลิมพระเกียรติฯ ควบคู่กับกิจกรรมสาธารณสุขร่วมใจ ขยับกาย ห่างไกล NCDs โดยมีประชาชน บุคลากรสาธารณสุขจาก 12 เขตสุขภาพ และกรุงเทพมหานคร มากกว่า 10,000 คน มาร่วมออกกำลังกายพร้อมกันในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นสัญญาณว่า สร.ไม่ได้มุ่งเน้นแค่การรักษาพยาบาล แต่เราให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพด้วย</p>	
<p>ประชุมวิชาการด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, โลกวันนี้, hfocus, thecoverage)</p> <p>-นายเดชอัครม์ ขาวทอง รมช.สร. เปิดการประชุมวิชาการด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า "การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (Promotion and Prevention, P&P) ภายใต้งานสำเร็จของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" ซึ่งจัดขึ้นโดย สสส. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. กระทรวงการต่างประเทศ องค์การอนามัยโลก และภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในวงกว้าง สร้างการรับรู้ และความเข้าใจ</p>	
<p>โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-นพ.ปองพล วรปานิ รองอธิบดีกรมอนามัย เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และพระสงฆ์กว่า 100 รูป ที่เข้าอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก เพื่อขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ เขตสุขภาพที่ 2 อาทิ การทำแผล การวัดสัญญาณชีพ การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพในเรื่องซีฟิอาร์ให้กับพระภิกษุสงฆ์ด้วยกัน เพราะในชีวิตจริงต้องเจอกับสถานการณ์ ต้องสามารถช่วยเหลือได้ ณ วัดโพธิญาณ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากรัฐบาลญี่ปุ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thaitodaynews, hfocus, thailandplus)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากรัฐบาลญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ The Programme for COVID-19 Response Emergency Support ซึ่งได้ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยน เมื่อวันที่ 2 พ.ค.65 ณ ทำเนียบรัฐบาล ใน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>วงเงินงบประมาณ 500 ล้านบาท (114 ล้านบาท) โดยเน้นการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีญี่ปุ่น เพื่อการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ 1.ยกระดับมาตรการกักตัวและตรวจโควิด 19 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและด่านชายแดน (เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา) 2.พัฒนาระบบการเก็บรักษาวัคซีน และ 3.พัฒนาระบบการตรวจและรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ในสถานพยาบาล โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อกระชับความสัมพันธ์สองประเทศด้านสาธารณสุข</p>	
<p>ออย. ครบรอบ 50 ปี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, hfocus, Thailandplus)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานงาน 5 ทศวรรษ ออย. โดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า วันที่ 11 ธ.ค. 2567 นี้ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 50 ปี ของ ออย. โดย ออย. เป็นหน่วยงานหลักด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งตลอด 5 ทศวรรษที่ผ่านมา ออย. มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย ตั้งแต่การออกกฎหมายในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น พรบ.อาหาร พระราชบัญญัติยา และขยายบทบาทให้ครอบคลุมการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพที่หลากหลาย โดยได้มีการพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด</p> <p>-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ ออย. เผย เทคโนโลยีการสื่อสารเปลี่ยน ทำพฤติกรรมคนเปลี่ยน จากปัญหาสุขภาพ สอบถามแพทย์ บุคลากรสาธารณสุข เป็นสอบถามจากโซเชียลฯ พบ 95% ข้อมูลไม่จริง ขณะที่ปี 67 พบว่า 44.6 % ซื้อสินค้า/บริการบนช่องทางออนไลน์ ความถี่ในการซื้ออย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ 40.37 % ,5-7 วันต่อสัปดาห์ 28.91 % และอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน 30.72 % เพราะฉะนั้น ออย.จะต้องปรับกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้เท่าทันกับเรื่องเหล่านี้</p>	
<p>อุทกภัยภาคใต้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, thaitodaynews, hfocus, fm91bkk, thansettakij, thailandplus)</p> <p>-นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รก.ผต.สธ. เขตสุขภาพที่ 12 กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ว่า ขณะนี้ยังมีสถานการณ์ใน 2 จว. คือ นครศรีธรรมราช และสงขลา แต่แนวโน้มปริมาณน้ำลดลง อยู่ระหว่างเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอีกรอบ ช่วง 12-16 ธ.ค.นี้ เน้นการป้องกันสถานพยาบาลไม่ให้เกิดผลกระทบ วางแผนการดูแลให้บริการประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ด้านสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบและปิดบริการเหลือเพียง 1 แห่ง คือ รพ.หนองจิก จ.ปัตตานี คาดกลับมาเปิดบริการได้ปกติ 25 ธ.ค.นี้ โดยระหว่างนี้ได้เปิด รพ.สนาม สสอ.หนองจิก ทดแทน ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน 24 ชม. และตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) 2 ห้อง ทั้งนี้ ได้สนับสนุนยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย 926 ชุด และยารักษา น้ำกัดเท้า 3,006 หลอด</p>	
<p>มาตรการลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, thaitodaynews)</p> <p>-นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สนง.คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยเห็นชอบมาตรการ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” สั่งการ จนท. ตำรวจบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อย่างเข้มข้น เสนอให้พิจารณาขยายในช่วงที่เป็นพื้นที่ล่อ คือช่วง 14.00-17.00 น. เพราะช่วงเวลานี้ ประเทศต่างๆ ทั่วโลกไม่ได้เว้นเหมือนไทย แต่คงไม่ใช่ว่าจะมีการขยายได้ตลอด 24 ชม. พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ กำชับพื้นที่เฝ้าระวังด้านชุมชน เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่</p>	
<p>การนวดไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า การนวดไทยเป็นกระบวนการดูแลสุขภาพ ที่ต้องมีหลักการหรือองค์ความรู้ในการนวดตามแนวเส้นประธานสิบ ซึ่งจะช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย บรรเทาอาการปวดเมื่อย สำหรับการนวดไทย แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ การนวดเพื่อผ่อนคลาย หรือนวดเพื่อสุขภาพ และการนวดเพื่อการรักษา พร้อมแนะนำข้อห้ามและข้อควรระวังในส่วนผู้ให้บริการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ isranews</p> <p>-ดร.ภก.ยงศักดิ์ ตันติปิฎก สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ เผย มีการเสนอให้ปรับปรุงระบบการควบคุมและมาตรฐานบริการนวดไทย หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตจากการนวด จึงมีการเรียกร้องให้ กรม สบส. ทบทวนเกณฑ์ใบอนุญาตบริการนวด เพื่อให้ต้องต่ออายุทุก 5 ปี เช่นเดียวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ อีกทั้งยังควบคุมการฝึกอบรมของผู้ให้บริการนวด เพื่อไม่ให้มีการใช้เทคนิคที่ไม่ได้รับการอบรม เช่น การนวดจัดกระดูกที่อาจเกิดอันตรายได้ โดยมุ่งหวังรักษา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มาตรฐานและความปลอดภัยในการให้บริการนวดไทย ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติและมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติจาก UNESCO</p>	
<p>MOU ดูแลการโฆษณาสินค้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-นพ.นิติ เหนือนุรักษ์ รองอธิบดีกรม คร. ร่วมลงนาม MOU กับ กสทช. ก.ดิจิทัลฯ พณ. สธ. สนง.ตำรวจแห่งชาติ กรมการค้าภายใน กรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมอนามัย สนง.คกก.อาหารและยา สนง.คกก.คุ้มครองผู้บริโภค และสนง.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ความร่วมมือในการกำกับดูแลการโฆษณาสินค้าและบริการ การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือการดำเนินการในลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อบูรณาการบังคับใช้กฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ</p>	
<p>เลือกซื้อกระเป๋าปีใหม่ลดโรค NCDs</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-นพ.ทง วีระแสงพงษ์ นพ.สจ.ศรีสะเกษ เผย จากนโยบายลดโรคเรื้อรัง NCDs รวมถึง อย.ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพช่วยลด NCDs สู่ท้องตลาดอย่างน้อย 200 รายการ ทาง สจ.ศรีสะเกษ จึงจัดงาน Sisaket Healthier Choice Product : “SHCP ศรีสะเกษ กินแซ่บ อยู่ม่วน” เป้าหมายให้ ปชช. ลดการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม ลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะโภชนาการเกินและโรค NCDs ด้วยการณรงค์เลือกซื้อกระเป๋าของขวัญปีใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ “ทางเลือกสุขภาพ” HEALTHIER CHOICE ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาศรีสะเกษ</p>	
<p>การฉีดฟิลเลอร์อย่างปลอดภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-นพ.วีรวัต อูกรานันท์ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง เน้นการฉีดฟิลเลอร์อย่างไรไม่ให้น้ำพอง เนื่องจากการฉีดฟิลเลอร์ คือการฉีดสารเติมเต็มให้แก่ผิวหนัง ช่วยแก้ไขปัญหาวrinkles ริ้วรอยร่องลึก บริเวณต่างๆของใบหน้า ให้กลับมาดูอ่อนเยาว์ แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนฉีด รวมถึงควรทราบข้อควรปฏิบัติและข้อแนะนำก่อนและหลัง การฉีดฟิลเลอร์ที่ถูกวิธีเพื่อลดการเกิดความผิดปกติหรือการเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น หากมีอาการชา บวม แดง หรือผิดปกติ ควรพบแพทย์ทันที</p>	
<p>ตรวจโรงงานปลาร้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., แนวหน้า, มติชน, amarin, ch7, thaich8, tnews, thaipbs, one31, nation, ch3plus, news1live, topnew, 77kaoded, mcot)</p> <p>-นพ.วิชาญ คิดเห็น นพ.สจ.เพชรบูรณ์ นำ จนท. ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานปลาร้า สถานที่เกิดเหตุการณ์ 5 คนงานเสียชีวิตในบ่อหมักปลาร้า ที่ ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยทางทีมเจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ตรวจวัดค่าแก๊สในพื้นที่อับอากาศตามจุดต่างๆ ภายในโรงงาน หลังเสร็จสิ้นการนำผลการตรวจไปประชุมต่อที่ รพ.หล่มสัก ผลการตรวจพบสถานที่ประกอบกิจการเป็นพื้นที่อับอากาศ มีการระบายอากาศไม่คอยดีเท่าที่ควร ผลจากการใช้เครื่องตรวจวัดค่าที่กั้นบ่อ พบสารเคมี 2 ชนิดคือ แก๊สไซโซเน่าและก๊าซแอมโมเนีย สูงกว่ามาตรฐาน 5 เท่า ตรงกับผลชันสูตรเสียชีวิตด้วยการสูดดมแก๊สไซโซเน่า</p>	
<p>นายกฯ แกลงผลงาน 3 เดือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, bugaboo)</p> <p>-นายกฯ แพทองธาร จะแกลงผลงาน 90 วัน รัฐบาล 6 เรื่องเด่นๆ ในวันที่ 12 ธ.ค.67 เวลา 10.00 น. ประกอบด้วย การเยียวยา-ฟื้นฟูน้ำท่วม จำยเหมาๆ คราวเรือนละ 9,000 บาท, จำยเงินหมื่นพื้นเศรษฐกิจ สร้างโอกาสสร้างชีวิตใหม่, ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่, คินสัญชาติ 4.8 แสนราย แก้ปัญหาคนไร้สัญชาติ, เปิดฟรีวีซ่า 60 วัน ให้ 93 ประเทศ ผลักดัน กรุงเทพฯ เป็นจุดหมาย เบอร์ 1 ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก และแก้หนี้ สร้างรายได้ ลดค่าครองชีพ</p>	
<p>วัคซีนฝีดาษวานร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์)</p> <p>-นายคารม พรพลกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แกลงว่า ครม. เห็นชอบหนังสือข้อตกลงการจัดหาวัคซีนป้องกันเชื้อโรคฝีดาษวานรตามที่ สธ. เสนอ เนื่องจากโรคฝีดาษวานรเป็นโรคที่ต้องใช้วัคซีน โดยเงินที่จัดหาเป็นเงินที่เคยใช้จัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ซึ่งเหลืออยู่ ขณะนี้ประเทศบรูไนเก็บเงินไว้จึงได้นำมาใช้จัดหาวัคซีนป้องกันเชื้อโรคฝีดาษวานร จำนวน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>2,220 โดส โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อประเทศไทยรับวัคซีนนี้มาใช้แล้วต้องใช้ความระมัดระวัง หากเกิดความเสียหายประเทศไทยต้องรับผิดชอบ ซึ่งประเทศไทยรับหลักการนี้ได้ เป็นประธานมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ทั้งนี้ จะใช้วัคซีนนี้ฉีดให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ตามด่านศุลกากรต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่ต้องพบปะผู้คนจำนวนมาก</p>	
<p><u>เลื่อนประชุมหารือกรณีโครงการร้านยาคุณภาพ</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>-รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม เผยถึงความคืบหน้ากรณีประชุมหารือแก้ปัญหาโครงการ “ร้านยาคุณภาพ” ง่ายยา 32 อาคารเจ็บป่วยเล็กน้อย ว่า สำนักงานรัฐมนตรีแจ้งว่าการประชุมในวันที่ 12 ธ.ค. 2567 ขอเลื่อนออกไปก่อน เนื่องจากทางแพทยสภาขอลาประชุม คงต้องรอกำหนดนัดใหม่ ทั้งนี้ มีรายงานจากแพทยสภา ว่าทางแพทยสภาไม่ได้เลื่อนประชุม เนื่องจากทางสำนักรัฐมนตรีแจ้งถึงวันประชุม ซึ่งตรงกับการประชุมบอร์ดใหญ่ของแพทยสภาทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนเป็นประจำอยู่แล้ว จึงไม่สามารถประชุมในวันที่ 12 ธ.ค.นี้ได้</p>	
<p><u>ร่าง พ.ร.บ. ลาคลอด 120 วัน</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>-นายบัณฑิต แป้นวิเศษ มุลินิธิเพื่อนหญิง และเครือข่ายขับเคลื่อนฯ ลาคลอด 180 วัน เผย ที่ประชุมคณะกมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่...) พ.ศ... เห็นชอบขยายวันลาคลอดจาก 98 วัน เป็น 120 วัน โดยให้แม่หลังจากลูกคลอดออกมาแล้ว ถ้าลูกเจ็บป่วย พิจารณาเพิ่มวันลาได้อีก 15 วัน และกรณีคู่สมรสสามารถลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรอีก 15 วัน ทั้งนี้ หลังจากมติออกมา ขั้นตอนต่อไปจะต้องยื่นเข้าลำดับกฎหมายในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเข้าสู่วาระ 2 และ 3 เป็นการเข้าขั้นตอนออกกฎหมาย คาดว่าไม่เกิน 2-3 สัปดาห์หน้าเข้าลำดับกฎหมายได้</p>	
<p><u>กรณีบ่อขยะ ของ อบต.แพรงษา</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>-ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้นายก อบต.แพรงษา ใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ควบคุมดูแลมิให้มีการกระทำใดๆ ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นของมูลฝอยอันเป็นเหตุรำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงบ่อขยะแพรงษา ให้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตพื้นที่ อบต.แพรงษา ให้ ผวจ.สมุทรปราการ กำกับดูแลให้นายก อบต.แพรงษา ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลโดยเคร่งครัด</p>	
<p><u>ดิงท้อวัย 11 ไม่ใช่เรื่องน่าอาย</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, คมชัดลึก, สยามนิวิธ, thaiger) เพจโหนกระแส</p> <p>-จากกรณีผู้ใช้ TikTok ชื่อ hmudegtebqv โปสต์ภาพแผ่นตรวจการตั้งครรภ์ขึ้น 2 ชด พร้อมติดแฮชแท็ก #ท้อในวัย11 ไม่ใช่เรื่องน่าอาย #ทีมเดือนธันวาคม โดย หมอวิน เจ้าของเพจเลี้ยงลูกตามใจหมอ แสดงความเห็นระบุไม่รู้จักจริงหรือเท็จ หากตีความตรงไปตรงมาคือ เด็กวัย 11 พบว่าตัวเองตั้งท้อง โปสต์เพื่อบอกว่า ฉันท้อง ฉันทไม่มีความจำเป็นต้องอายกับเรื่องที่เกิดขึ้น และน่าจะบอกเป็นนัยว่า ลูกของฉัน ฉันทเลี้ยงได้ ซึ่ง พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาค่าตั้งครรภ์ในวัยรุ่น นิยามคำว่าวัยรุ่นไว้ คำถามถึงการตั้งครรภ์นี้พึงประสงค์หรือไม่ ความรู้เรื่องเพศเป็นสิ่งสำคัญ ท้อวัย 11 ไม่ใช่เรื่องน่าอาย แต่ไม่ใช่เรื่องน่ายินดี น่าเป็นห่วงในหลายด้านต่อทุกคนที่อยู่รอบตัว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Drama-addict</p> <p>-โพสต์ระบุ ควรให้ออกาสเด็กที่ท้องพร้อม แต่ไม่ใช่ไปอวยกันจนกลายเป็นเรื่องปกติ เพราะการที่เด็กอายุ 11 ตั้งท้องนอกจากจะผิดกฏหมายสารพัดแล้ว ยังมีความเสี่ยงกับทั้งแม่และเด็กสูงมากๆ เพราะเด็กอายุเท่านี้ยังไม่รู้เรื่องยังไม่พัฒนาเต็มที่ คลอดยากและอาจจะคลอดมีปัญหาเป็นอันตรายกับชีวิตทั้งแม่และเด็กได้</p>	
<p><u>ข่าวปลอม</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., news1live, sondhitalk)</p> <p>-กรมควบคุมโรค ชี้แจ้งการแชร์ตรวจพบน้ำยาต้องศพในบู่หรือไฟฟ้า เป็นข้อมูลจริง เนื่องจากมีการเติมสารปรุงแต่งกลิ่นและรสที่มีส่วนประกอบจากสารพิษและสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะสารฟอร์มาลดีไฮด์ (น้ำยาต้องศพ) ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่และผู้ได้รับละอองไอจากบู่หรือไฟฟ้า</p>	
<p><u>ตัวอย่างไวรัสร้ายแรงหายจากแล็บออสเตรเลีย</u></p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กท.ธุรกิจ, เว็บไซต์ (สวพ.91, ผจก., คมชัดลึก, กท.ธุรกิจ, มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ศูนย์ข่าวแอสซีฟีก, js100, TNN, one31, ch3plus, news1live, pptv)</p> <p>-สำนักข่าวฟ็อกซ์นิวส์ รายงาน เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.67 รัฐบาลออสเตรเลีย สั่งให้ Queensland Health หน่วยงานสาธารณสุข รัฐควีนส์แลนด์ สืบสวนสถานการณ์ “การละเมิดมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์” เนื่องจากขวดบรรจุไวรัสติดเชื้อหลายชนิด จำนวน 323 ขวด รวมถึง ไวรัสเอนตรา ไวรัสลิสซา และไวรัสฮานตา หายไปจากห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาสาธารณสุขในรัฐควีนส์แลนด์เมื่อปี 2564 และมีการเปิดเผยเมื่อเดือน ส.ค. ปี 2566 ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะอย่างไรไวรัสเหล่านั้นถูกขโมยหรือเสียหาย และยังไม่มีความเสี่ยงกับชุมชน ทั้งนี้ ไวรัสเอนตรา เป็นไวรัสที่ติดต่อกันจากสัตว์สู่คน พบได้แค่ภายในออสเตรเลียเท่านั้น ขณะที่ไวรัสฮานตา เป็นไวรัสตระกูลที่นำไปสู่อาการเจ็บป่วยรุนแรงและถึงแก่ชีวิตได้ ส่วนไวรัสลิสซาเป็นกลุ่มไวรัสที่ทำให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้า</p>	
<p>ยกระดับการป้องกันไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์</p> <p>-การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาคเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญกว่า 400 คน จากทั่วโลกและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมมีการนำเสนอข้อมูลสำคัญในหลายประเด็น ได้แก่ ภาระโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม ผลกระทบของไข้หวัดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลยุทธ์การเพิ่มอัตราการรับวัคซีนในประเทศ และวิธีการประเมินวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ดีขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าได้เลือกตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการรับมือกับไข้หวัดใหญ่โดยการให้การป้องกันที่มากขึ้น เพื่อลดภาระโรคและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ</p>	